

ถาม-ตอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 73 (E-AGM)

1. สาเหตุที่ปี 2564 มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 7% เป็นเพราะสาเหตุอะไร ปัจจุบัน AAGI และ AZAY มีการดำเนินธุรกิจในด้านต่างประเทศหรือไม่ ในขณะที่ AZAY มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก สำหรับ AYUD มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ : สาเหตุที่ RoI (Return on Investment) ของ AYUD ในปี 2564 มีผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 7% เนื่องจากได้รับผลกำไรสนับสนุนจาก AZAY ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ AYUD อย่างไรก็ตาม ผลกำไรสนับสนุนจาก AZAY ในปีถัดไปจากนี้จะเป็นผลกำไรในระดับปกติ

ในส่วนของ AAGI และ AZAY ขายกรมธรรม์เฉพาะตลาดภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้นในบางกรณีที่อาจจะขายกรมธรรม์ระหว่างประเทศ เช่น กรมธรรม์ที่ขายเป็นรายบุคคลสำหรับผู้เดินทางต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือกรมธรรม์ที่ขายสำหรับลูกค้าองค์กรในประเทศที่ต้องการทำประกันสินทรัพย์ต่างประเทศ

ในส่วนของ AYUD ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก AZAY ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจาก AZAY ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หากแต่เน้นการลงทุนระยะยาวจากนักลงทุนเป็นส่วนใหญ่

2. ช่องทางการขายประกันของเอ็ทน่าและกลุ่มลูกค้าของเอ็ทน่าเป็นอย่างไรบ้าง ช่วยอธิบายถึงข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมว่าทาง AYUD ให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าหรือเอ็ทน่าให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า

คำตอบ : เอ็ทน่ามีช่องทางการขายประกันและกลุ่มลูกค้าที่สนับสนุนธุรกิจปัจจุบันของ AYUD และบริษัทฯ มีแผนที่จะผนวกธุรกิจประกันของเอ็ทน่าในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ารวมถึงการถ่ายโอนบริการต่างๆ ยังคงเป็นสิทธิของเอ็ทน่าภายใน 18 เดือนหลังจากการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้วภายใต้ข้อตกลงการซื้อขายหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการผนวกธุรกิจไม่ได้ทำให้ฐานลูกค้าเดิมและคู่ค้าธุรกิจของเอ็ทน่าสั่นคลอน

3. การซื้อกิจการเอ็ทน่า ทำให้ AYUD เป็นบริษัทประกันครบวงจรใช่หรือไม่

คำตอบ : การเข้าซื้อกิจการเอ็ทน่าเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจประกันสุขภาพในตลาดประเทศไทยให้กับ AYUD และขยายธุรกิจประกันสุขภาพเพื่อดูแลลูกค้าในประเทศไทย

4. AYUD มีแผนที่จะเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นหรือไม่

คำตอบ : ผลกำไรของเอ็ทน่าคือส่วนหนึ่งของผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ AYUD ในรูปแบบของเงินปันผล โดยรายได้จากผลกำไรจากเอ็ทน่าเปรียบได้กับการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น AYUD

5. สำหรับดีลเอ็ทน่า ขอทราบถึง source of fund ในการลงทุนว่ามาจากเงินลงทุนในพอร์ตลงทุนเดิมของ AAGI หรือเป็นการกู้จากสถาบันการเงิน

คำตอบ : แหล่งเงินทุนจาก AYUD ซึ่งเป็นกระแสเงินสดภายในจากการดำเนินงานของ AYUD โดยตรง